



บ้าน ปัว สะป็น ปัวเกลือ 3 วัน 2 คืน

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล – อำเภอปัว – วัดภูเก็ต

08.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมีคัคเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

- กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง

10.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4312 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน
- ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัฟที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

11.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานขับรถก่อนการเดินทาง)

หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้านันทวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน

จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข" สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจำลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หน้าหน้าออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในสี่ทิศ ซึ่งจะมียู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น ที่หน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ้มแย้มมากกว่าทั้ง 3 ทิศที่เหลือ ก็ให้กราบขอพรยังทิศนั้นแล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ตั้งใจ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” หรือภาพ “ปู้มาน ย่ามาน” ซึ่งเป็นคำเรียกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร



นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก่ง) ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก่ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านอาหารน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปได้เดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านอาหารบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มรดกธรรมรังสี ซึ่งรวบรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อำเภอ ปัว

นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ด เป็นวัดที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตบนาไทลื้อ ร้านอาหารชื่อดังของอำเภอปัว และถ้ำธารอยู่ด้านล่าง ส่วนด้านหลังเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวันนี้เป็นจุดชมวิวยุทธชาติชัย มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนบัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก บริเวณวัดมีต้นดึกเคียม ต้นไม้หายาก และเป็นต้นไม้แปลก เมื่อมีคนมาสัมผัสที่ลำต้น ใบที่บริเวณยอดจะสั่นไหว คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า

DAY 2 ร้านลำตวนผ้าทอ - ร้านอาหารบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ

นำท่านเดินทางไปยัง ร้านลำตวนผ้าทอ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อตั้งแห่งปัว อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในมี ร้านอาหารบ้านไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไม้ติดริมน้ำข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ที่นี้มีต้นชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด

นำท่านเดินทางไปยัง บ้านสะปัน ชุมชนกลางหุบเขาสวย แหล่งโอโซนดีเยี่ยม ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน



ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย เรียกว่าหากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงหมู่บ้านสะปัน เหมาะสำหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้า ๆ

นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกหนึ่งทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนำเกลือจากบ่อ ขึ้นมาต้มทำเกลือใช้ว่าจะกระทำกันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทำพิธีเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าขางคำ กันก่อน โดยจะทำทุกปีในวันแรม 8 ค่ำเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทำกันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย

นำท่านแวะจุดชมวิวยุทธมณฑลสายฟ้า โค้งเลข 3 จ.น่าน อยู่เส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันติสุข ไป อ.บ่อเกลือ คือทางที่จะไปบ่อเกลือ

นำท่านขึ้นชมวิวยุทธมณฑลสายฟ้าที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรื้อราวศตวรรษเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน และเก็บสัมภาระ

ถนนคนเดินน่าน หรือ กาดช่วงเมือง มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณวัดภูมินทร์ ถนนผากอง ใจกลางเมืองน่าน เป็นถนนคนเดินที่เน้นขายอาหาร มีตั้งแต่ทั่วไปจนถึงอาหารท้องถิ่น ให้เลือกรับประทานและหลากหลาย สามารถซื้ออาหารแล้วเข้าไปนั่งทานได้ตรงลานหน้าวัดภูมินทร์ โดยมีบริการเสื่อและขันโตกสำหรับนั่งรับประทานอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน

- กรณีที่ถนนคนเดินไม่เปิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพาทุกท่านไปยังตลาดโต้รุ่ง หรือกาดหน้าศูนย์โอท็อป

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมบ้านน่าน B&B หรือเทียบเท่า

DAY 3 วันศรีพันต้น – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ชุมต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ

นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร ใฝ่บันได



หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก คู่ออนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปุชนิยสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครั้งตัว

จากนั้น นำท่านถ่ายภาพ ชุ่มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โนม้เอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อสวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่าน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมีการบูรบอบองค์ ด้วยทองจังโก

ในส่วนของการเดินทางขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณะเฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่า การ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การบูชาตุ แล้วนั้นจะทำให้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคร้ายต่างๆ หน้าทีการทำงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น

สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่าน เอราบิก้า คอฟฟี่ (Erabica Coffee) กาแฟ สายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% จาก จังหวัดน่าน บนความสูงที่เหมาะสม ทำให้เมล็ดกาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้เป็นอย่างดี ผ่านขั้นตอนการแปรรูป (Washed Process) และกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพสากล (อย.) คัดเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ดีเท่านั้น Erabica Coffee มีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพกาแฟน่าน ให้ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า... "กาแฟน่าน...ก็อร่อยไม่แพ้ใคร"

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน

18.55 เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4311 เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 05 นาที

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน
- ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัฟที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

20.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ



by VR Agency Travel & Trade Co. Ltd.
ใบอนุญาต/Travel License: 11/11450



 @etravelway

 @etravelway

 etravelway

 021166395

A00241

เดินทางโดย Vietjet Air (VJ)